



## BTG xin giới thiệu: Bắt Cá Giáng Sinh

Tận hưởng sự hấp dẫn của mùa lễ hội cùng Bắt Cá Giáng Sinh!

Chú tuần lộc của Ông Già Noel vẫn đang làm việc không biết mệt, với mỗi lượt quay và phản hồi mang đến cơ hội biến điều nhiệm màu của Giáng Sinh thành sự thật. Mở ra những điều bất ngờ mà chính Ông Già Noel để lại, như Giải Thưởng Quà Tặng kỳ diệu xuất hiện sau mỗi phản hồi. Xem chú tuần lộc cần mẫn thu thập giải thưởng, chất đầy từng Xe Trượt trong mùa lễ tặng quà này! Và nếu nằm trong danh sách của Ông Già Noel trong năm nay, bạn có thể nhận được một Xe Trượt Vàng, được hoàn thiện với hệ số x10 lấp lánh.

Vào Đêm Giáng sinh, hãy lắng nghe tiếng móng guốc tuần lộc nhẹ nhàng đáp trên mái nhà, báo hiệu Lượt Quay Miễn Phí và vô số Xe Trượt đã đến! Xe Trượt đầu tiên bay lên, mang theo Hệ Số Xe Trượt x1 và hệ số lớn dần lên theo từng Xe Trượt sau đó khi lễ hội bắt đầu! Cảm nhận niềm vui Giáng Sinh khi Giải Thưởng Quà Tặng của bạn được tăng hệ số theo từng Xe Trượt!

Để tuyệt vời khi Win Exchange™ quy đổi chiến thắng lớn của bạn thành Lượt Quay Miễn Phí trong thời gian diệu kỳ nhất trong năm! Đón nhận tinh thần chân chính của mùa lễ này với Mua Thưởng™, trong đó có Lượt Quay Miễn Phí bọc trong chiếc nơ đỏ to tướng đang chờ đợi bạn, sẵn sàng tung ra toàn bộ sự choáng ngợp của những hoạt động lễ hội!

Để tiếng chuông ngân vang đồng hành cùng mọi chiến thắng của bạn trong mùa lễ hội này với Bắt Cá Giáng Sinh.

### ĐIỂM NHẤN

- Thu thập Giải Thưởng Quà Tặng trong Xe Trượt
- Lượt Quay Miễn Phí với Hệ Số Xe Trượt không giới hạn
- Win Exchange™ quy đổi chiến thắng lớn thành Lượt Quay Miễn Phí
- Mua Thưởng™ để mua Lượt Quay Miễn Phí

### THÔNG TIN CHUNG

Trục x Hàng	6 x 7
Đường Thắng	117.649
Tiền Thắng Tối Đa	31.430x
Biến động	Rất Cao
Tiền Cược Tối Thiểu	€/£/\$ 0,20
Tiền Cược Tối Đa	€/£/\$ 7 (Tiền Thắng Tối Đa 250.000), 15 (Tiền Thắng Tối Đa 500.000) hoặc 30 (Tiền Thắng Tối Đa 1.000.000)
Tính Năng	4 (Giải Thưởng Quà Tặng, Lượt Quay Miễn Phí, Win Exchange™, Mua Thưởng™)
RTP	96,53%

## TÍNH NĂNG TRÒ CHƠI



### Giải Thưởng Quà Tặng

Chú tuần lộc chăm chỉ của Ông Già Noel năm nay đang làm tăng ca, tạo ra cơ hội kỳ diệu cho bạn với mỗi lượt quay và phần hồi mang đến cơ hội Xe Trượt xuất hiện bên trên các trục từ 2 đến 5. Mở ra những điều bất ngờ mà chính Ông Già Noel để lại cho bạn sau mỗi phần hồi như một hoặc nhiều Giải Thưởng Quà Tặng xuất hiện ngay trước mắt bạn. Niềm hứng khởi dâng tràn khi bạn thu thập giải thưởng đặc biệt trong từng Xe Trượt, qua đó tặng cho bạn món quà Giáng Sinh tuyệt vời nhất! Nếu bạn cực kỳ ngoan trong năm nay, có khi Ông Già Noel còn tặng bạn Xe Trượt Vàng, được hoàn thiện với hệ số x10 đặc biệt.



### Lượt Quay Miễn Phí

Thu thập ba Biểu Tượng Phân Tán bánh pudding vàng bắt mắt trở lên ở Ván Gốc để mở khóa phần thưởng hậu hĩnh 10 Lượt Quay Miễn Phí. Sau Biểu Tượng Phân Tán thứ ba, cứ mỗi Biểu Tượng Phân Tán xuất hiện sẽ nhận thêm hai Lượt Quay Miễn Phí, khiến cho lễ hội càng thêm phần vui nhộn. Khi đồng hồ đếm đêm Giáng Sinh, phép thuật sẽ bắt đầu. Xe Trượt đầu tiên khởi hành với Hệ Số Xe Trượt x1 và sẽ tăng thêm 1 theo mỗi Xe Trượt sau đó. Cảm nhận niềm vui khi Hệ Số Xe Trượt tăng lên, nâng cao và nhân lên Giải Thưởng Quà Tặng của bạn! Đừng kết thúc sự hào hứng ở đó – hãy giữ cho tinh thần lễ hội luôn bùng cháy! Trong Lượt Quay Miễn Phí, khi thu thập ba Biểu Tượng Phân Tán trở lên, bạn sẽ được tặng thêm bốn Lượt Quay Miễn Phí. Và như trước đó, sau Biểu Tượng Phân Tán thứ ba, bạn sẽ nhận thêm hai Lượt Quay Miễn Phí mỗi khi xuất hiện thêm một Biểu Tượng Phân Tán, nhờ đó lễ hội kéo dài mãi không dừng!



### Win Exchange™

Tim hiểu xem bạn hư hay ngoan với Win Exchange™, trong đó bạn có thể quy đổi chiến thắng lớn thành Lượt Quay Miễn Phí! Mỗi khi thắng từ 25 đến 100 lần tiền cược, bạn có lựa chọn đổi toàn bộ tiền thắng thành cơ hội được thưởng 10 Lượt Quay Miễn Phí. Cơ hội thắng trò may rủi sẽ có màu xanh lục trong vòng quay. Mỗi khi thắng 100 lần tiền cược trở lên, bạn có lựa chọn đổi 100 lần tiền cược lấy 10 Lượt Quay Miễn Phí.



### Mua Thưởng™

Biến điều ước Giáng Sinh thành sự thật với Mua Thưởng™! Nhấn biểu tượng Mua Thưởng™ để mua 10 Lượt Quay Miễn Phí với giá 100 lần tiền cược và bắt đầu thể hiện tinh thần lễ hội.



## ID TRÒ CHƠI và RTP

### MÁY TÍNH BÀN + DI ĐỘNG

ID Trò Chơi	Kiểu Trò Chơi OSS	ID OSS	RTP
ChristmasCatch	christmascatch	christmastchv195	95,77% – 95,90%
ChristmasCatch	christmascatch	christmascatchv1	96,53%

### Giới Thiệu về Big Time Gaming

*BTG phải được dùng trong mọi tài liệu truyền thông và tiếp thị bằng văn bản, bên cạnh Bắt Cá Giáng Sinh và Mua Thưởng™. Trò chơi đáp ứng mọi thiết lập chiều cao và chiều rộng. Tuy nhiên, để mang đến kết quả tốt nhất, phiên bản máy tính bàn của trò chơi nên chơi ở tỷ lệ cửa sổ là 16:9.*

**Tải xuống gói quảng cáo đầy đủ: TẠI ĐÂY**